



**PARTNERS
IN THE GOSPEL**

UPDATE

Bản Cập Nhật về Chương Trình “Partners in the Gospel” dành cho các giáo xứ và các tín hữu

Tiến trình tham vấn về các cấu trúc tổ hợp giáo xứ của chương trình “Partners in the Gospel” đã chính thức bắt đầu

PartnersEdge, những chuyên gia tư vấn đã làm việc với một số các giáo phận khác, và đưa ra dự thảo “DraftZero” về những cấu trúc tổ hợp giáo xứ có tính khả thi dựa trên các phân tích dữ liệu của họ. Một cách cụ thể, PartnersEdge đã xem xét dữ liệu báo cáo hàng năm của giáo xứ cũng như con số các linh mục, vị trí địa lý của giáo xứ và dữ liệu trên bản đồ để trình bày dự thảo này

Bản dự thảo “DraftZero” sau đó đã được xem xét bởi Ủy ban Partners Oversight và Hội đồng cố vấn giáo sĩ để cung cấp thông tin phản ánh những thực trạng “hiện tại” bên cạnh các dữ liệu có sẵn. Tiến trình này được khởi sự từ việc cầu nguyện và phân định khi các nhóm làm việc với nhau để xem xét các cấu trúc mang tính khả thi, rà soát lại các mối liên hệ mang tính lịch sử, định dạng các cộng đồng đa văn hóa, thảo luận về những trở ngại trong việc di chuyển và nhiều những yếu tố khác nữa. Những thông tin bổ sung này được thu thập để điều chỉnh lại những cấu trúc tổ hợp giáo xứ mang tính khả thi, nhưng các thông tin này không phải là bản thảo sau cùng, nhưng là điểm mấu chốt để bắt đầu bản dự thảo “DraftZero” cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình tham vấn với các linh mục trong tổng giáo phận.

Các linh mục sẽ có hai lần để xem xét bản thảo và đưa ra những ý kiến trước khi bản thảo tiếp theo được trình bày và xem xét đóng góp ý kiến bởi giáo xứ, các nhân viên trong trường học và toàn thể các tín hữu Công Giáo vào mùa thu sắp tới



I'm willing to take action.

Jesus Gomez Sanchez, giáo dân thuộc giáo xứ St. Joseph, Vancouver, chia sẻ quan điểm của mình về chương trình “Partners in the Gospel.”

Quét mã QR để xem video (tiếng Anh)



“Partners in the Gospel là để giúp chúng ta sống đức tin của mình trong giai đoạn thử thách mà ngày nay chúng ta đang phải đối mặt như các chi thể trong cùng một tổng giáo phận”

– Đức Tổng Giám Mục Etienne

Đăng ký để nhận những cập nhật về chương trình này trong bản tin điện tử tiếng Anh tại [Archseattle.org/partners](https://www.archseattle.org/partners)